



**เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต  
และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายจักรพรรดิ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลโพนทอง จำนวนกว่า ๔๐ คน รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง นายจักรพรรดิ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลโพนทอง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลโพนทอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริต และร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการสร้างสังคมในองค์กรที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ และการส่งเสริมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในการสร้างสังคมในองค์กรให้โปร่งใสไร้การทุจริต และกิจกรรมการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลตำบลโพนทองว่าเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และมีผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

